



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ อัตรา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ลำดับรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	อัตราค่าตอบแทนบาท/เดือน	ลำดับที่
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>				
๐๑	นางสาวเกศรินทร์ การีชอ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กองคลัง	๑๑,๕๐๐.-	๑
๐๑	นางสาวสุภัทรา สุขัยยะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กองคลัง	๑๑,๕๐๐.-	๑
๐๑	นายภคณัฐ วิโย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กองคลัง	๑๑,๕๐๐.-	๑
๐๒	นายณัฐนันท์ ศาสตร์พงษ์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.-	๑
๐๑	นางสาวสุวิมล ถนอมวงษ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.-	๑

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและจัดทำสัญญาจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ หลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีบุคคลทำสัญญาค้ำประกันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่แจ้งถือว่าสละสิทธิที่จะปฏิบัติหน้าที่

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีตามตำแหน่งที่ผู้สอบคัดเลือกได้ยื่นสมัครสอบไว้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งใดจะได้รับการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของตำแหน่งนั้นโดยได้รับคำตอบแทนตามคุณสมบัติที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ดังนี้

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายพนรัตน์ ฤทธิมวงษ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ศึกษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ